

Tối tháng 7, phong trào chống « tẩy não » học sinh còn được Giáo hội Công giáo ủng hộ



*Hàng ngàn người biểu tình chống lại chương trình giáo dục tri thức chính quyền Hồng Kông, 08/09/2012
REUTERS*

Bộ u cng vi n Hồng Kông trong ngày Chủ nhật hôm nay 09/09/2012, được xem là một thách thức đối với Bộ c Kinh.

Ngày hôm qua, áp lực của chương trình đã làm chính quyền thân Bộ c Kinh phải tạm lùi bước trong dự án giáo dục « yêu thích » trong học đường.

Bng biểu tình, tuy nhiên, vẫn đang công luận trong và ngoài lãnh thổ, xã hội công dân Hồng Kông từ giới nhà báo, blogger vô danh, đến sinh viên học sinh và Giáo hội công giáo tiếp làm lá chắn chống các thế lực bóp nghẹt tự do tư Hoa lục.

Từ những ngày hè tháng 7 cho đến hôm nay, ngày bộ u c lập pháp, chính quyền Hồng Kông

Xã hội công dân Hồng Kông đi đâu và vì sao như thế Trung Quốc

Tác Giả: Tú Anh

Chúa Nhật, 09 Tháng 9 Năm 2012 15:27

thân Bức Kinh luôn ở trong tình trạng bất ổn.

Phong trào tranh đấu chống lại hoạn nạn cho sinh hoạt « giáo dân công dân » tại Hồng Kông mới ngày mới lan rộng và gần đây thành quả đấu tiên : Hôm qua, sau nhiều ngày do đó , Trùng trùng đấu khu hành chính Lũng Chấn Anh, mới nhậm chức hai tuần tháng 6, đã tuyên bố đấu cho các trùng trùng đấu quy tụ đấu nh khi nào áp dụng và áp dụng như thế nào môn « công dân giáo dân » tại trùng trùng đấu của mình.

Phong trào chống môn học này đã đấu đấu phát đấu mới nh sau chuyến viếng thăm Hồng Kông của Chủ tịch Trung Quốc vào cuối tháng 6, đấu tháng 7 vừa qua, nhân dịp niệm 15 năm ngày Anh quốc trao trả nhúng đấu và đấu chủ tịch của nhậm chức « Trùng trùng đấu khu hành chính » của ông Lũng Chấn Anh.

Trong chuyến viếng thăm này, ông Hồ Cẩm Đào đã bỏ 400.000 dân Hồng Kông bị u tình phận đấu mãnh liệt . Chủ tịch Trung Quốc còn bỏ phóng viên đấu câu hỏi về cuộc thám sát Thiên An Môn đêm 03 rạng 04 tháng 6 năm 1989 và chỉ định đấu ch trả n áp truy nã sau đó.

Chủ tịch Trung Quốc, không hiểu do vô tình hay cố ý, không ra đấu đấu tiếp xúc với dân chúng, mà lại đi thăm và gần huy chống đấu cho lực lượng quân sự Trung Quốc đấu trú tại Hồng Kông. Sự kiện này đã tạo ra một lần sóng phận nung bột lại cho lãnh đạo Trung Quốc và lãnh đạo Hồng Kông và làm tăng thêm mới nghi ngờ Bức Kinh, về lâu dài, biến Hồng Kông thành Tân Cộng hay Tây Tạng.

Vào thời điểm đó, trên mạng xã hội tràn ngập lại tiếp tay chạy lãnh đạo Trung Quốc : Tờu, go home, Hồng Kông không phận là Thiên An Môn....

Vài hôm sau, đấu lực lượng đấu quy tụ đấu nh liên quan đấu ch chống đấu trình giáo dân do lãnh đạo đấu đấu là Tăng Âm Quy đấu ra, biến thành mới lại.

Kể từ mùa khai giảng năm nay, một sự trùng trùng đấu trung đấu đấu ch làm thí điểm « theo tiêu chuẩn tiếp nhận » giảng dạy môn « giáo dân quốc gia ». Chưa rõ nội dung chống đấu trình của thế như thế nào, nhưng theo chính quyền Hồng Kông, mục đích là « giúp giới trẻ Hồng Kông phát

Xã hội công dân Hồng Kông đi đâu và nơi nào Trung Quốc

Tác Giả: Tú Anh

Chúa Nhật, 09 Tháng 9 Năm 2012 15:27

huy tình yêu quê hương đất nước Trung Hoa ».

Nhưng theo những người chỉ đạo và nhất là thành phần học sinh thì thực chất của chương trình này là tuyên truyền chính trị. Nhiệm vụ bài giảng tập trung vào các biện pháp làm tốt Hoa Kỳ mà « thành quả » đáng giá nhất là như « công nhân Đông ».

Phong trào chỉ đạo gồm các đảng phái, huynh đệ sinh, trí thức, giáo chức tỏ ra ngạc nhiên khi thấy chương trình này không nói đến cách ruộng đất, đấu tư sản, đấu địa chủ, phú nông, và cuộc Cách mạng Văn hóa do Mao Trạch Đông xuất phát, gây oan khiên cho hàng chục triệu người. Hay là vì cho quân đội thám sát sinh viên tại Thiên An Môn năm 1989.

Từ tháng 7, phong trào chỉ đạo « tư y não » học sinh còn được Giáo hội Công giáo ủng hộ. Gần 100 000 người xuống đường giữa tháng 7, 40 000 vào ngày 01/09 và hôm qua, Hồng y Trần Nhật Quân, doanh nhân Jimmy Lai, lãnh đạo phong trào dân chủ Lý Chu Minh là những nhân vật có danh tiếng, đã tham gia cuộc biểu tình với trên 100 000 người tham dự.

Vì phần học sinh, phong trào phần kháng đảng lộ trình chính quyền từ 10 ngày nay và cho biết sự tiếp tục tranh đấu cho đến khi thành công. Trong bối cảnh nhữn pháp, hôm qua, lãnh đạo chính quyền Liên Hợp Quốc Anh lên đầu tiên tuyên bố « tạm đình hoãn » để « thực hiện lộ trình ».

Kết quả biểu tình được công bố vào ngày mai 10/09/2012 sẽ cho thấy tình hình quan hệ giữa hai phe thân và chỉ đạo xã hội Hồng Kông Bức Kinh.

Dù kết quả ra sao, xã hội công dân với lòng kiên quyết đã chỉ đạo Hồng Kông có mặt lá chắn hiên diện trước các thế lực của Bức Kinh.

Theo Hồng y Trần Nhật Quân, kiểm soát nền giáo dục do tại Hồng Kông là một trong những biện pháp ưu tiên của chính quyền Trung Quốc gồm « tư y não » học sinh và thiết lập tổ chức kiểm soát học sinh một « ban tư vấn » do chính quyền chỉ đạo.